



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ที่สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ จำนวน ๑ อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ ราย

หมายเลขประจำตัว ๑๐๐๑ นางสาวเพชร พิทักษ์

หมายเหตุ หมายเลขประจำตัว ๑๐๐๒ นางสาวนวลอนงค์ เพื่อนจันทร์ (ประสบการณ์การทำงานไม่ครบ ๕ ปี)

๑. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑	๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
	๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑	๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและทำการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน, ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และการสอบภาคปฏิบัติตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

(ก) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยวิธีสอบข้อเขียน ปรนัย รายละเอียดเพิ่มเติมตามผนวก ข

(ข) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย รายละเอียดเพิ่มเติมตามผนวก ข

(ค) สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้รับการเลือกสรรและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษา

ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทิวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมี
สิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร

๔.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

๕. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

- (๑) แต่งกายสุภาพ
- (๒) ต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบไปในวันสรรหาและเลือกสรรเพื่อแสดงตน
- (๓) หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สรรหา ภายหลังจากเริ่มเวลาสรรหา ไปแล้ว ๓๐ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้
- (๔) ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงเงื่อนไขในการรับสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและ
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง
ตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)



(นายไพโรจน์ บัวทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

หลักสูตรการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
<p>๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)</p> <p>เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว- ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม- ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน- ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย <p>๑.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)</p> <p>เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์</p>
ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
<p>เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน- พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖- วินัย การรักษาวินัยของพนักงานจ้าง- ระเบียบการลาของพนักงานจ้าง- นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕- มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- หลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖- จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์- จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู- ทดสอบความรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย- สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

หลักสูตรการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้รับการเลือกสรรและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น